

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายณัฐวุฒิ	ถือคุณ	ประธานสภา อบต.ทุ่งกว่าว
๒. นายสุคำ	อุ้นแอบ	รองประธานสภา อบต.ทุ่งกว่าว
๓. นางสาวปวีณภรณ์	ลับแล	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๑
๔. นายพัฒนพงศ์	การเก่ง	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๒
๕. นายเจริญ	หมุดดี	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๓
๖. นายบุญทนต์	โม่งยาม	สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๕
๗. นายจันทร์	เอะอะ	สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๖
๘. นายสวัสดิ์	ตามเดช	สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๗
๙. นายวัชรวุฒิ	สองเป็ง	สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๘
๑๐. นายลันดร	เครีอินตา	สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๑๐
๑๑. นายชาญณรงค์	นพคุณ	สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๑๒
๑๒. นายไชยยา	สิริภานุวงศ์	สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๑๓
๑๓. นายศุภกิตติ์	การดี	สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๑๔
๑๔. นายภูติศ	ประกอบการ	เลขานุการสภา อบต.ทุ่งกว่าว

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายเสน่ห์	ตามศักดิ์	สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๑๑
--------------	-----------	-------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุรินทร์	จู่ไร	รองนายก อบต.ทุ่งกว่าว
๒. นายเมื่องดี	โกวฤทธิ์	รองนายก อบต.ทุ่งกว่าว
๓. นายณรงค์ชัย	จริงมาก	เลขานุการนายก อบต.ทุ่งกว่าว
๔. นายบุญยริศณ์	พัฒนาอ้วนสูง	นายช่างโยธา

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

- ไม่มี -

ผู้สังเกตการณ์

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว และคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้มา
พร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าวครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ให้
สัญญาณเรียกประชุมสภาฯ และเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว

ประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าวครบองค์ประชุมและพร้อมประชุม
แล้ว ขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่
๙ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาฯ แจ้งสมาชิกสภาฯ ลา จำนวน ๑ ท่าน คือ นายเสน่ห์ ตามศักดิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ได้แนบไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมให้สมาชิกได้อ่านล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมในเบื้องต้นแล้ว สมาชิกท่านใดต้องการ
จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม ก็ขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ได้

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีก ผมจะได้ขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอมติรับรองด้วยครับ

มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุม	จำนวน ๑๒ เสียง
	ไม่รับรองรายงานการประชุม	จำนวน - เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหม่

๓.๑ แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นเรื่องการแจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่
๑/๒๕๖๗ ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงต่อไป

นายสุรินทร์ จุไร
รองนายกฯ

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยในส่วน
รายละเอียดขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงต่อไป

ประธานสภาฯ

ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ชี้แจง ต่อที่ประชุม

ปลัด อบต.ฯ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิม
เปลี่ยนแปลงไปและข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า ครั้งนี้ เป็นโครงการจากกองช่าง และสำนักปลัด
ที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมี
ความถูกต้องก่อนที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยการแก้ไขครั้งนี้เป็นการ
ย้ายปีงบประมาณของโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ซึ่งจะไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมของโครงการเปลี่ยนแปลงไป
โดยเป็นการแก้ไขให้เกิดความถูกต้องกับที่จะดำเนินการ บัดนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นได้
พิจารณาเห็นชอบ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่
๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงขอแจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้) เพื่อให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า ได้รับทราบต่อไป โดยขอให้ดูรายละเอียดที่แจก
ให้ไปพร้อมกัน และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินงาน
ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดจิ่งใต้ บ้านจ้ง
หมู่ที่ ๔

ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ

นายบุญยริศณ์ฯ
นายช่างโยธา

เรียนคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามสัญญาจ้างเลขที่
๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหลังวัดจิ่งใต้ บ้านจ้ง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตารางเมตร

/รายละเอียด...

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ
อปท. งบประมาณ ๓๑๘,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้าง หจก.เปรมฤทัยก่อสร้าง ได้แจ้งเข้ามาเมื่อ
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น ทางกองช่าง โดยช่างผู้ควบคุมงาน ผู้อำนวยการกองช่าง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ออกตรวจสอบสถานที่ โดยตรวจสอบกับ
เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และพบว่า
ความยาวที่จะก่อสร้างระยะทางไม่ถึง ๑๔๔.๐๐ เมตร วัดระยะได้เพียง ๑๔๓.๕๐
เมตร ดังนั้น เนื่องจากความยาวในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา จึงได้นำเข้าที่
ประชุมสภาฯ เพื่อให้ทางสภาฯ ให้ความเห็นชอบในการปรับลดปริมาณงานและปรับ
ลดวงเงินในโครงการดังกล่าว รายละเอียด ดังนี้

ขออนุมัติปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังวัดจ่งใต้ บ้านจ่ง หมู่ที่ ๔ โดยปรับลดปริมาณงานและ
ปรับลดวงเงินงานก่อสร้าง จากความยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร เป็นความยาว ๑๔๓.๕๐ เมตร ซึ่ง
ทำให้ปริมาณงานจาก เดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง
และตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. งบประมาณ ๓๑๘,๐๐๐ บาท เป็น ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๔
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. โดยปรับลดปริมาณงาน
และปรับลดวงเงิน เป็นจำนวนเงิน ๙๕๗.๘๕ บาท คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้าง
จำนวน ๓๑๗,๐๔๒.๑๕ บาท

ประธานสภาฯ	ตามที่นายช่างโยธาได้ชี้แจงไป มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย หรือจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ ขอเชิญครับ
นายสุคำ อุ่นแอบ รองประธานสภาฯ	เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่กองช่างได้ชี้แจงไป ซึ่งก่อนที่จะดำเนินการ โครงการทางกองช่างได้ทำการตรวจสอบสถานที่อีกครั้ง ปรากฏว่าพื้นที่ลดลง เนื่องจากครั้งแรกที่ออกสำรวจและวัดพื้นที่ พื้นที่ดังกล่าวไม่สม่ำเสมอ มีหญ้าขึ้นรก รุงรัง ทำให้การวัดคลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงต้องทำการขอปรับลดปริมาณงานให้ถูกต้อง ตามพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธานสภาฯ	หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบอนุมัติปรับลดปริมาณงานและปรับ ลดวงเงินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังวัดจ่งใต้ บ้านจ่ง หมู่ที่ ๔ ขณะนี้มีจำนวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๓ ท่าน จึงขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ จำนวน ๑ โครงการ

ประธานสภาฯ ในวาระนี้เป็นการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ สำหรับรายละเอียดแต่ละโครงการขอเชิญทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจง ต่อสภาฯ

นายเมื่องดี โกวฤทธิ์
รองนายกฯ เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระนี้เป็นการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ จำนวน ๑ โครงการ เนื่องจากพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการดังกล่าวมีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตป่าไม้ จึงต้องทำการขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายก่อนการดำเนินโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ลป.ถ.๕๐-๐๒๖ ถนนบ้านจ้งเชื่อมทางหลวงแผ่นดินสาย ๑๑๕๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๓๒,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านรองนายก ได้ชี้แจงไป มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถาม หรือเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ จำนวน ๑ โครงการ
ขณะนี้ มีจำนวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๓ ท่าน จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	จำนวน ๑๒ เสียง
	ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๓.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่บริเวณป่าช้า บ้านทุ่งปง หมู่ที่ ๖ และบ้านหลวง หมู่ที่ ๑๓ เพื่อประสานไปยังอำเภอในการขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)

ระเบียบวาระที่ ๔ ระเบียบวาระอื่นๆ

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๑๓ ชี้แจง

นายจันทร์ เอะอะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารเนื่องด้วยชาวบ้านบ้านทุ่งปง หมู่ที่ ๖ ได้มีการประชุมประชาคมคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านเรื่องพื้นที่บริเวณป่าช้าบ้านทุ่งปง

/เนื่องจาก...

เนื่องจากว่ามีการใช้พื้นที่ดังกล่าวมายาวนานหลายช่วงอายุคน แต่พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าถาวร และยังไม่มีหลักฐานหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ในการครอบครองของหมู่บ้าน ซึ่งขั้นตอนการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงจะต้องนำเรื่องพื้นที่ดังกล่าวเข้าสภาฯ เพื่อให้ทางสภาฯ ให้ความเห็นชอบก่อน ดังนั้น ทางคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านจึงมีความประสงค์ขอให้ทางสภาฯ อดทน. ท่วงกว่าว ให้ความเห็นชอบ และประสานไปยังอำเภอเมืองปานเพื่อให้ทางอำเภอเมืองปานประสานไปยังสำนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ออกมารังวัดในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เพื่อรองรับการพัฒนาบริเวณป่าช้าบ้านทุ่งปงต่อไป

นายไชยยา สิริภานุวงศ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๓

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร สำหรับบ้านหลวง หมู่ที่ ๑๓ มีปัญหาพื้นที่เช่นเดียวกับบ้านทุ่งปง หมู่ที่ ๖ ที่ป่าช้าเป็นพื้นที่ป่าสงวนและป่าถาวร และชาวบ้านบ้านหลวงก็ใช้พื้นที่ดังกล่าวมาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์จากสภาฯ ให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการประสานไปยังอำเภอในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานสภาฯ

ขอเชิญทางนิติกรชี้แจงเพิ่มเติม

นิติกร

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ขออธิบายเพิ่มเติม ดังนี้ ที่ดินที่จะออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง นั้นมีอยู่ ๒ ประเภท คือที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน (ที่สาธารณประโยชน์) และที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับเพื่อใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ (ที่ราชพัสดุ)

การยื่นคำขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ให้ทบวงการเมืองคือ อบต. ซึ่งเป็นทบวงการเมืองมีสภาพเป็นนิติบุคคล เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาทำหนังสือแจ้งความประสงค์ยื่นต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา ในการดำเนินการดังกล่าวเดิมนายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ แต่นายอำเภอมิได้เป็นทบวงการเมือง ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไข มาตรา ๑๒๒ ให้นายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

การรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) คือ จะต้องปักหลักเขตที่สาธารณประโยชน์และแผ่นป้ายชื่อที่สาธารณประโยชน์พร้อมเสา การรังวัดจะยึดหลักฐานทางราชการ คือทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ระยะแนวเขตข้างเคียง ต้องสอบสวนผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ ที่เชื่อถือได้ ผู้ที่เคยใช้ประโยชน์ ๓-๔ คน เพื่อทราบประวัติความเป็นมา การรังวัดอาจได้เนื้อที่น้อยกว่าหลักฐานเดิมมากหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่ทราบแนวเขต

การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในเขตป่าไม้ การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติไม่มีผลเป็นการเพิกถอนที่สาธารณประโยชน์แต่อย่างใด (คำวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จแล้วที่ ๒๗๑/๒๕๓๐)

และการตรากฎกระทรวงกำหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติไม่มีผลเป็นการถอนสภาพที่
สาธารณประโยชน์ได้เช่นกัน (ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อ
กฎหมายกรมที่ดินเรื่องเสรีที่ ๑๐/๒๕๓๔) เนื่องจากการถอนสภาพที่
สาธารณประโยชน์จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
เท่านั้น ดังนั้นจึงสามารถออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงได้ แต่กรณีดังกล่าวกรม
ที่ดินและกรมป่าไม้ได้เคียวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่
หลวง กรณีมีหลักฐานการสงวนหวงห้าม และกรณีไม่มีหลักฐานการสงวนหวงห้าม
แต่เป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่ก่อนประกาศเขตป่า

ปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน วัตถุประสงค์ของทั้งสองหมู่บ้านคือจะนำ
พื้นที่ดังกล่าวมาใช้พัฒนาในพื้นที่ของหมู่บ้าน จึงต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานในการ
ขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง โดยทางอำเภอ/อบต.ยื่นคำขอรังวัดออก
น.ส.ล. พร้อมหลักฐานที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ โดยพื้นที่ที่ออกหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวงได้จะต้องเป็นที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน (ที่สาธารณประโยชน์) และที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสำหรับเพื่อใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ (ที่ราชพัสดุ) เท่านั้น จากการ
ปรึกษากับทางป่าไม้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนและป่าไม้ถาวร จึงต้องทำเรื่องขอ
ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ซึ่งในวันนี้ก็ต้องนำเรื่องนี้ผ่านสภาฯ
เพื่อให้ทางสภาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและขั้นตอน
การรังวัดตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล) ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุก
ท่านแล้ว

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถาม หรือเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ
ขณะนี้จะมีจำนวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๓ ท่าน จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระอื่นๆ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านปลัดฯ

ปลัด อบต.ฯ

๑. แจ้งเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันที่ ๑๑
เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.การแต่งกาย สวมเสื้อทีมสีชมพู

๒. เชิญทุกท่านเข้าร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนคนพิการตำบลทุ่งกว่าว ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุม อบต.ทุ่งกว่าว

นายชาญณรงค์ นพคุณ
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๒

เรียนคณะผู้บริหาร ขอสอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างผนังลำเหมืองสบนึ่ง ตอนนี้ได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ขอสอบถามทางคณะผู้บริหารครับ

นายเมื่องดี โกวฤทธิ์
รองนายกฯ

ในเรื่องนี้ขอให้ประสานไปทางกองช่าง ว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ที่กองช่าง

นายสวัสดิ์ ตามเดช
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๗

แจ้งกำหนดการรดน้ำดำหัวเจ้าคณะอำเภอ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดปลายนาหลวง

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....*วิฑูรย์ ประภคร์*.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวิฑูรย์ ประภคร์)
ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.ทุ่งกว่าว


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุม
เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2567ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ มีระเบียบการประชุม
จำนวน ๔ วาระ รายงานการประชุมสภาฯ มีจำนวน ๑๐ แผ่น มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุก
ประการ จึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ ตามเดช)
ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปวีณภรณ์ ลับแล)
ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชาญณรงค์ นพคุณ)
ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ ๑๒

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ **29 พ.ค. 2567** เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)..........ประธานสภา อบต.ทุ่งกว๋าว
(นายณัฐวุฒิ ถือกุณ)
ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.ทุ่งกว๋าว